



## ต่างชาติยังกังวลโรครระบาด

ตลาดดูจะผันผวนลดลงหลังจากมีการกดดันดัชนีหลุดต่ำกว่า 1,600 จุด ในด้านความรู้สึกของนักเก็งกำไรจะมองตลาดยังไม่ไปได้ เพราะมองแนวต้าน 1,600 จุดเป็นแนวต้านใหญ่ แต่ความจริงการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นส่วนมากเกิดจากการเก็งกำไรกดดัน ในขณะที่นักลงทุนแท้จริงจะไม่เข้าไปร่วมวงในเก็งกำไร ทำให้กำลังซื้อขายจะไม่มากนัก ที่ผ่านมตลาดมีวอลุ่มหนาเกิดจากการเล่นเก็งกำไรหลายรอบในวันเดียวกัน ทำให้มองว่าตลาดมีวอลุ่มหนา แสดงว่านักลงทุนในตลาดมีจำนวนมากก็คงจะไม่ตรงกับความเป็นจริงทั้งหมด และอิทธิพลของการเก็งกำไรที่เกิดจากการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติยังคงได้รับความเชื่อถืออยู่ค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นความเชื่อมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยจะมีการอ้างถึงวิสัยทัศน์ของนักลงทุนต่างชาติกว้างไกลกว่านักลงทุนในประเทศมาก นั่นเป็นเรื่องอดีต แต่ปัจจุบันด้วยพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาก นักลงทุนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ทั่วโลกเหมือนกับนักลงทุนต่างชาติในช่วงเวลาเดียวกัน จึงไม่มีการเสียเปรียบเหมือนในอดีต จะพบว่านักลงทุนทั่วไปที่อดีตต้องเล่นตามนักลงทุน

ต่างชาติอยู่เสมอ จึงเป็นเหยื่อของนักเก็งกำไรรายใหญ่ แต่มาปัจจุบันนักลงทุนทั่วไปกลับมีความคิดและการตัดสินใจที่ดูจะเป็นอิสระมาก เห็นได้จากการลงทุนมักจะสวนทางกับการลงทุนของต่างชาติได้บ่อยครั้ง นั่นหมายถึงมีมุมมองความคิดที่ต่างกันนั่นเอง และปัจจุบันจะพบว่าเงินทุนของนักลงทุนทั่วไปมีจำนวนมาก

มหาศาลกว่าอดีตมาก จึงสามารถทดแทนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติได้ ยกเว้นแต่กรณีที่นักลงทุนรายใหญ่ของไทยจะเข้าไปลงทุนในลักษณะเสริมให้ต่างชาติ จึงจะทำให้ตลาดเคลื่อนไหวตามการลงทุนของต่างชาติ ขณะนี้ตลาดยังถูกกดดันจากการขายหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ เพราะตลาดหุ้นต่างประเทศยังกังวลกับการระบาดของโรคโอไมครอน ทำให้ตลาดถูกกดให้แกว่งตัวในกรอบแคบๆ ซึ่งกลายเป็นโอกาสและจังหวะที่ดีกับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนจริงๆ เพราะเมื่อราคาหุ้นต่ำย่อมเกิดผลตอบแทนที่สูงกับการลงทุน

ส่วนกลุ่มหุ้นที่นำมาลงในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจกำลังฟื้นตัวมากขึ้น จึงนำมองที่ NCH, PIN และ SPALI กลุ่มไฟแนนซ์ก็น่าสนใจ เพราะตลาดยังมีวอลุ่มหนา ดีกับธุรกิจโดยตรง นำมองที่ AMANAH, CHAYO และ BYD กลุ่มพาณิชย์ยังเติบโตดีจากเศรษฐกิจฟื้นตัวและมีมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐ นำมองที่ BJC, RS และ SABUY กลุ่มไอซีทีเติบโตตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ นำมองที่ DTAC, JMART และ JR หุ้นรายตัวที่นำมาจะมี BGRIM, BBL และ WICE เป็นต้น

สรุปปิดตาที่ปกติตลาดจะซบเซาลง แต่ด้วยบรรยากาศที่คลี่คลายเปิดประเทศ ทำให้นักลงทุนจะอยู่ล้นและลงทุนได้มาก ตลาดจึงยังดูคึกคัก ยังล้นและลงทุนได้ต่อไป.